



Thành Phố Brampton bước vào Mức Kiểm Soát-Đồ của Tỉnh Bang với các biện pháp nâng cao của Peel Public Health

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 7 tháng 11 năm 2020) – Hôm nay, Brampton với tư cách là một phần của Vùng Peel, đã bước vào Mức Kiểm Soát-Đồ trong [Khuôn Khổ Giữ Cho Ontario An Toàn và Mở Cửa](#) của Chính Quyền Ontario. Ngoài các hạn chế của Tỉnh Bang, hôm nay Peel Public Health đã đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn để giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Các Hạn Chế về Mức Kiểm Soát-Đồ của Chính Quyền Ontario

Mức Kiểm Soát-Đồ của Tỉnh Bang cho phép ăn uống trong nhà với số lượng tối đa 10 người mỗi cơ sở và tiếp tục dịch vụ ăn uống ngoài trời, mua mang đi, mua qua xe và giao hàng tận nơi. Giới hạn cho các cuộc tụ họp xã hội và các sự kiện công cộng có tổ chức duy trì ở mức tối đa 10 người trong nhà và 25 người ngoài trời.

Đọc thêm về các biện pháp y tế của Tỉnh Bang [tại đây](#).

Các Biện Pháp COVID-19 Nâng Cao của Peel Public Health

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 11 lúc 0:01 sáng, các hạn chế sau sẽ được áp dụng tại Vùng Peel, bao gồm cả Brampton:

- Không được phép tổ chức các cuộc tụ họp xã hội nhằm kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện đời sống trong các cơ sở kinh doanh, bắt đầu từ 0:01 sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020.
- Không được phép tổ chức tiệc cưới và các cuộc tụ họp liên quan, bắt đầu từ 0:01 sáng ngày 13 tháng 11 đến ít nhất là ngày 7 tháng 1 năm 2021.
- Các dịch vụ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo phải tổ chức trực tuyến. Khi không thể, các sự kiện tôn giáo trực tiếp, bao gồm đám cưới và đám tang, phải:
 - Giảm 30% sức chứa trong nhà với tối đa 50 người mỗi cơ sở.
 - Ngồi theo hộ gia đình và các hỗ trợ thiết yếu, cách các nhóm khác ít nhất 2 mét.
- Quán bar, nhà hàng và các cơ sở ăn uống khác phải hạn chế chỗ ngồi theo những người trong cùng một hộ gia đình hoặc hỗ trợ thiết yếu của họ. Không cho phép ngồi xen lẫn.
- Nơi làm việc phải cấm tất cả những khách thăm không cần thiết và đưa ra các lựa chọn làm việc tại nhà nhiều nhất có thể.
- Các phòng tập thể hình và trung tâm thể dục phải đảm bảo tất cả những người tham gia lớp học thể dục đăng ký trước và cung cấp thông tin liên hệ chính xác để giúp truy vết tiếp xúc nếu có phơi nhiễm. Nếu không lên lịch trước, sẽ không được phép tham gia.
- Không gian hội họp và sự kiện, bao gồm cả sảnh tiệc, phải đóng cửa.
- Cư dân của Peel phải hạn chế chỉ tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và hỗ trợ thiết yếu. Những người sống một mình có thể tham gia vào một hộ gia đình được chỉ định.
- Cư dân của Peel không nên đến thăm bất kỳ hộ gia đình nào khác hoặc cho phép khách đến thăm nhà hoặc sân nhà, ngoại trừ các lý do khẩn cấp, bao gồm các lý do y tế và sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng, giao hàng và gia sư một kèm một. Luôn phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp trong những trường hợp này, bao gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vệ sinh tay và cách ly nếu bị bệnh.



Tất cả các biện pháp bổ sung đã được thực hiện theo thẩm quyền của Quy Định Ontario 263/20, Quy Tắc cho các Khu Vực trong Giai Đoạn 2, mục 2 (2) (hoặc như hiện hành).

Các biện pháp này vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp được ghi nhận, và sẽ được Peel Public Health đánh giá lại sau mỗi 14 ngày khi bức tranh đại dịch tiến triển.

Đọc thêm về những thay đổi này [tại đây](#).

Trung Tâm Giải Trí

Có hiệu lực từ hôm nay (ngày 7 tháng 11 năm 2020), các cơ sở giải trí chọn lọc của Thành Phố Brampton sẽ áp dụng lại việc sử dụng các khu vực tập thể dục cho tim mạch và tập tạ tại các địa điểm đã chọn chỉ theo lịch hẹn. Các lớp học thể dục theo nhóm vẫn tạm ngưng tại thời điểm này. Cư dân có thể xem các khung thời gian đặt chỗ và lên lịch ghé thăm tại www.brampton.ca/recreation. Ngoài ra, cư dân có thể đặt chỗ bằng cách gọi đến 311.

Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt

Theo Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt, cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang không dùng trong y tế hoặc đồ che mặt tại tất cả các không gian công cộng trong nhà tại Brampton. Các cơ sở công cộng và doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo rằng mọi người đều đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt trong không gian công cộng trong nhà dưới sự kiểm soát của họ.

Quy định này miễn trừ cho một số cá nhân, bao gồm những người không thể đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt vì lý do y tế; trẻ em dưới hai tuổi; các cá nhân tham gia vào một hoạt động thể thao tuân thủ theo Lệnh Khẩn Cấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.brampton.ca/masks

Cư dân và doanh nghiệp có thể gọi 311 để báo cáo trường hợp không tuân thủ.

Xét Nghiệm COVID-19 và Thông Tin về Địa Điểm Xét Nghiệm

Tất Cả Các Địa Điểm Xét Nghiệm

Mọi người có thể làm xét nghiệm tại các địa điểm trên toàn Peel bao gồm các hiệu thuốc và trung tâm đánh giá và phòng khám bổ sung. Tất cả các xét nghiệm bây giờ chỉ thực hiện theo lịch hẹn. Liên hệ với trung tâm đánh giá hoặc hiệu thuốc để đặt lịch xét nghiệm của bạn.

Để biết danh sách các địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Peel và Brampton, hãy truy cập [trang web](#) của Tỉnh Bang.

Xét Nghiệm tại Hệ Thống Y Tế William Osler (Osler) tại Brampton

Trung Tâm Xét Nghiệm COVID-19 của Osler tại Khu Thể Thao Phúc Hợp South Fletcher Osler cung cấp dịch vụ đặt lịch trực tuyến và qua điện thoại cho bất kỳ ai đủ điều kiện làm xét nghiệm COVID-19. Trung Tâm Xét Nghiệm COVID-19 của Osler ở Brampton tại Khu Thể Thao Phúc Hợp



South Fletcher mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày và các cuộc hẹn được đặt trước tùy vào tính sẵn có.

Để đặt lịch xét nghiệm tại Trung Tâm Xét Nghiệm COVID-19 của Osler, hãy chọn một trong các tùy chọn bên dưới.

- Trực tuyến: truy cập www.williamoslerhs.ca/coronavirus
- Điện thoại: gọi số 905.487.1249

8:00 sáng đến 6:00 chiều, 7 ngày trong tuần.

Phòng Khám COVID-19, Cảm Lạnh và Cúm của Osler tại Trung Tâm Peel Memorial về Sức Khỏe Tổng Hợp và Khỏe Mạnh

Phòng Khám COVID-19, Cảm Lạnh và Cúm của Osler sẽ tiếp tục thăm khám cho những bệnh nhân đáp ứng tiêu chí xét nghiệm COVID-19, cũng như những người có các triệu chứng và muốn đi khám bác sĩ, trên cơ sở không cần đặt lịch hẹn

Gần đây, Phòng Khám đã kéo dài giờ hoạt động và hiện mở cửa hàng ngày, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Không cần đặt lịch hẹn.

Để biết thêm thông tin về Trung Tâm Xét Nghiệm Lái Xe Qua của Brampton và Phòng Khám COVID-19, Cảm Lạnh và Cúm tại Trung Tâm Peel Memorial, xin truy cập www.williamoslerhs.ca/coronavirus

Trung Tâm Xét Nghiệm Bổ Sung

Các địa điểm này ưu tiên xét nghiệm cho những cư dân sống gần mỗi địa điểm phòng khám.

Trung Tâm Cộng Đồng Snelgrove
11692 Hurontario Street
Brampton, ONTARIO L7A 1K5

Giờ: Thứ Ba từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều và Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Gọi số 905.796.0040 máy lẻ 2122 để đặt lịch hẹn từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows
10150 The Gore Road
Brampton, ONTARIO L6P 0A6

Giờ: Thứ Ba đến Thứ Bảy, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Đặt lịch hẹn trực tuyến hoặc gọi số 647.374.4676

Để biết thêm thông tin, [nhấp vào đây](#).

-30-

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal

Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca